



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
OC Sheriff PIO
714-904-7042
PIO@OCsheriff.gov

Danh Tính của Nạn Nhân John Doe được xác nhận sau 25 năm

SANTA ANA, Ca. (6 Tháng Hai, 2024) – Một nạn nhân có bí danh John Doe được khám phá cách đây 25 năm trong một khu vực hoang dã phía đông nam Quận Cam đã được xác nhận danh tính xuyên qua việc điều tra phả hệ di truyền.

Vào ngày 29 Tháng Tám, 1988, một nhà nghiên cứu sinh vật học của một Công Ty Rancho Mission Viejo Company đã khám phá điều mà ông ta tin rằng đây là hài cốt của một người trong một khu vực hoang dã phía đông nam Quận Cam. Các điều tra viên về án mạng của Sở Cảnh Sát Quận Cam, nhân viên Phòng Thí Nghiệm Tội Ác Quận Cam (OCCL) và nhân viên phòng Giáo Nghiệm đã hiện diện tại hiện trường, nhưng ngay giờ phút đầu tiên đã không khám phá bất cứ những chỉ dấu cho thấy người mất là nạn nhân của một vụ án mạng.

Ngày hôm sau, Các Điều Tra Viên Án Mạng Sở Cảnh Sát Quận Cam, OCCL, và nhân viên Sở Giáo Nghiệm trở lại địa điểm để thực hiện một cuộc lục soát khu vực một cách kỹ lưỡng, nhưng không tìm thấy thêm những chứng cứ nào. Các tài nguyên bên ngoài đã được các Điều Tra Viên Án Mạng và Giáo Nghiệm gọi đến để thực hiện một cuộc xét nghiệm sơ khởi về hài cốt vừa được khám phá và phỏng đoán đây là hài cốt của một người đàn ông da trắng hay Châu Mỹ La Tinh, trên 40 tuổi, và cao vào khoảng 5'6" đến 5'8".

Vào Tháng Chín 1998, một cuộc lục soát phụ trội tại khu vực hoang dã đã được thực hiện nơi mà hài cốt đầu tiên đã được tìm thấy. Cuộc truy tìm kết quả cho thấy là một hố chôn cạn, và có thêm phần hài cốt và quần áo. Các nhân viên Sở Cảnh sát Quận Cam được gọi tới lần nữa tại địa điểm để thu hồi thêm các chứng cứ. Vài tháng sau đó, các điều tra viên án mạng của Sở Cảnh Sát Quận Cam tìm cách xác định danh tính của người đàn ông, nhưng không thành công.

Vào đầu Tháng Một 2023, các điều tra viên của Sở Cảnh Sát Quận Cam làm việc với sự hợp tác của các đại diện từ Phòng Thí Nghiệm của Bộ Tư Pháp California tại Richmond, California, đã đệ trình những mẫu giáo nghiệm liên quan đến John Doe cho Phòng Thí Nghiệm Othram tại Texas. Phòng thí nghiệm đã khai triển chân dung phả hệ di truyền cho các điều tra viên thực hiện một cuộc điều tra Giáo Nghiệm Phả Hệ Di Truyền để tìm cách định danh người xấu số.

Vào Tháng Hai 2023, Phòng Thí Nghiệm Othram đã cung cấp cho các điều tra viên một chân dung phả hệ di truyền thích hợp cho John Doe và dùng dữ kiện di truyền tiếp cận được của công cộng có sẵn cho các nhân viên công lực, các điều tra viên bắt đầu truy tìm phả hệ để hy vọng xác định danh tính của người đàn ông.

Vào Tháng Mười Một 2023, các điều tra viên tạm thời định danh người đàn ông là Donald Raymond Loar, 54 tuổi, người đã được báo cáo là bị mất tích với Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles trong Tháng Hai 1998. Loar lần sau cùng được nhìn thấy tại thành phố Bellflower, và



ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

SHERIFF-CORONER DON BARNES

ông ta được báo cáo mặc quần áo tương tự như quần áo được thu hồi gần hài cốt của John Doe.

Vào đầu tháng Mười Hai 2023, các điều tra viên Sở Cảnh Sát Quận Cam đã gặp các đại diện của Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles để tìm hiểu thêm về những chi tiết phụ trội liên quan đến sự biến mất của ông Loar. Sở Cảnh Sát Quận Cam sau đó đã gặp thân nhân gia đình của Loar và nhận thêm mẫu DNA của họ để so sánh.

Vào ngày 24 Tháng Một, 2024, Bộ Tư Pháp California xác định hài cốt kiếm được hồi tháng Tám 1988 là chính Donald Raymond Loar. Các Điều Tra Viên hiện tại tập trung vào việc tìm hiểu những trường hợp chung quanh cái chết của đương sự.

Bất cứ ai có thông tin liên quan đến trường hợp này được khuyến khích liên lạc với Crime Stoppers Quận Cam tại số 1-855-TIP-OCCS hay crimestoppers.org.



###